



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านลาด

ที่ - วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  
คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด/ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

### เรื่องเดิม

จากนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารงานบุคคล ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม เทศบาลตำบลบ้านลาดจึงได้จัดทำแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ความสำคัญกับมาตรการเชิงบวกในการป้องกันปัญหาการกระทำผิดวินัย ประมวลจริยธรรม จรรยาข้าราชการ การทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้มีการทบทวนปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ปี

### ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบ้านลาด จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ในองค์กรต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

### ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ พิจารณาสันับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ และควรจัดให้มีการประชุมชี้แจง แนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯแก่เจ้าหน้าที่ หรือหาผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเทศบาลตำบลบ้านลาด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายกฤษณะ เจียวเลียน)

นิติกรปฏิบัติการ

(นางสาวจิราพร ทิมดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป



(นางสาวชมนาด สำราย)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านลาด

เรียน นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)


(นางสาวปรนัย เลียนวราลัย)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านลาด

จำอากาศเอก

(อภิชาติ แก้วโกศล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด



(นางวิลาวัลย์ ไก่ก่อ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น  
เทศบาลตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕
<p>๑. เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐ บริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุก ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม หน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาลและการ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>๑. โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนำความรู้มาเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน</p>	<p>จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากร เพื่อ ปฏิบัติงานในกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ผ่านเสียงตามสายในสำนักงานเทศบาล ตำบลบ้านลาด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๓.๐๐ น ของแต่ละวัน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๒. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การปฏิเสธไม่รับ ของขวัญ ของกำนัง จากการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านลาดทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>มาตรการที่ ๒.๑ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือของ ทุกส่วนราชการและภาคส่วนของสังคม ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริต</p>	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดการข้อร้องเรียนของ เทศบาลบ้านลาด</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕
<p>มาตรการที่ ๒.๒</p> <p>ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการติดตามตรวจสอบ การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริต</p>	<p>๑. การจัดช่องทางรับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความคิดเห็น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลบ้านลาด</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ จำนวน ๘ ช่องทาง <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๒. การจัดการและแจ้งผล ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม/วินัยและการทุจริต แก่ผู้ร้องเรียน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ทุกรายที่ร้องเรียน <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๓. ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร,สายด่วน,เว็บไซต์,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
	<p>๔. ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านลาดตระหนักถึงประโยชน์ของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕
<b>มาตรการที่ ๓.๑</b> พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ ถ่วงดุลการใช้อำนาจให้ เหมาะสม	๑. การสร้างมาตรฐาน/การประเมิน ความโปร่งใสของเทศบาลตำบล บ้านลาดตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ช.	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ประเมิน ITA ๒๕๖๕ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๒. ดำเนินการประเมินผลระบบควบคุมภายใน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ทุกส่วนราชการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
<b>มาตรการที่ ๔.๑</b> พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ เจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต	๑. จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สวดแทรกหลักสูตรในด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม ในด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๓. จัดทำ/เผยแพร่มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ/ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
<b>๔.๒</b> พัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ เทศบาลตำบลบ้านลาด ให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถ ปฏิบัติงานอย่างมีความเป็นมืออาชีพ	๑. จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สวดแทรกหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง ความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานตามภารกิจ ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบ้านลาดอย่างสม่ำเสมอ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ
	๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการทำงานตามภารกิจต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านลาดอย่าง สม่ำเสมอ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ